



การอบรม “โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7

วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอตดมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรม “โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของ University Rankings และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” และศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกระดับประเทศ ได้แก่ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” ผู้บริหารจากหน่วยงานให้ทุนวิจัย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทุนเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และรศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. บรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” อีกด้วย



นอกจากนี้ ในการอบรมทั้ง 3 วันนั้น ยังมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศและการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ How to Write a Good Review Article ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่: ความสำคัญของกลุ่มวิจัย Multi - generation Researcher การทำวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 Research to Innovation ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย ซึ่งข้อมูลจากการบรรยายเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม มีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน





ข้อมูลข่าว: ธนภัทร เลิศมงคลอักษร
สุปราณี ลี้มพวงแก้ว
งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล